

วันที่ 3 มกราคม 2568

เรียน คุณธรรมา บัวคำศรี ผู้อำนวยการกรีนพีซ ประเทศไทย
เรื่อง ให้ข้อมูลโครงการเหมืองถ่านหิน
อ้างอิง หนังสือกรีนพีซ ประเทศไทย เลขที่ GPTH.ET.3/2567 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 และ
เลขที่ GPTH.ET. 4/2567 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2567

ตามที่กรีนพีซ ประเทศไทย สอบถามข้อเท็จจริงโครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการเหมืองถ่านหินแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตามหนังสืออ้างอิงนั้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอเรียนว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดมั่นต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ในด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ข้อกังวลต่างๆ ของท้องถิ่น ชุมชน รวมทั้งบริหารงานตามหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล การมีส่วนร่วมที่ยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าและสังคมโดยรวม

สำหรับข้อสอบถามของกรีนพีซ ประเทศไทยตามหนังสืออ้างอิงนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ.2593 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการตามแผนงานในการเปลี่ยนผ่าน (Transition) โดยทยอยลดการใช้ถ่านหิน และเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuels) ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล

ดังนั้น ในการลดการใช้ถ่านหินดังกล่าว ในส่วนโครงการเหมืองถ่านหินแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยยื่นคำขอประทานบัตรไว้ โดยมีเจตนารมณ์จะใช้แหล่งดังกล่าวเป็นแหล่งถ่านหินสำรอง โดยไม่มีกำหนดการทำเหมือง บริษัทฯ ได้พิจารณายกเลิกโครงการโดยได้ยื่นถอนคำขอประทานบัตรต่อหน่วยงานราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ สำหรับโครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเอกชนรายอื่นเป็นผู้ยื่นขอประทานบัตร และไม่ใช่วโครงการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้เช่นเดียวกับกรณีโครงการเหมืองถ่านหินแม่ทะ จังหวัดลำปาง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แจ้งยืนยันกับผู้ยื่นคำขอประทานบัตรเหมืองถ่านหินอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วว่า บริษัทฯ มีนโยบายไม่ซื้อถ่านหินจากแหล่งดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรามาศ เศรษฐจิตต์โก้)
ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง